

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล, แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (แก้ไข 2)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง เรสซิเดนซ์ 301 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.20 บาท เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 462,226,467 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92,445,293.40 บาท (เก้าสิบลองล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) โดยเงินปันผลจ่ายดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record date) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 6 กันยายน 2562

2. มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการรับจ้างแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ตลอดจนซื้อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท (“ธุรกิจซื้อสิ่งพิมพ์”) โดยจะพิจารณารวมบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจซื้อสิ่งพิมพ์เข้าด้วยกันหรือจัดไว้ภายในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท เนื่องจากการประกอบธุรกิจซื้อสิ่งพิมพ์นั้นมีความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว กิจกรรมต่างๆ ก้าวสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ธุรกิจซื้อสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลายๆ บริษัท ต่างรณรงค์ในการใช้กระดาษให้ลดน้อยลง และใช้ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Platform มาทดแทนการใช้กระดาษ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพิจารณาปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทและปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยละเอียด และการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อการปรับโครงสร้างธุรกิจและเมื่อได้ข้อสรุปผลการศึกษาและแนวทางการดำเนินการแล้วจึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 13.80 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่า TKS จะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ตามกระบวนการและขั้นตอนซึ่งบริษัทฯ จะได้แจ้งให้ทราบโดยละเอียดต่อไป

อนึ่ง การเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าว ด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งผ่านการสอบถามจากผู้สอบบัญชีแล้ว (คำนวณภายใต้สมมติฐานที่ผู้ถือหลักทรัพย์ของ TBSP ทุกรายตอบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP ของบริษัทฯ) พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 8.36 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 8.36 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

4. มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP และการขอรับสินเชื่อสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเป็นผู้เจรจา เข้าทำ ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง กำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP และการขอรับสินเชื่อสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด และ/หรือลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

5. มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ด้วยหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด (Share Swap) เพื่อรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยเบื้องต้น ดังนี้

ชื่อบริษัท:	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทุนจดทะเบียน:	300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท หรือจำนวนอื่นใดตามที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควร
โครงสร้างผู้ถือหุ้น:	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง:	Holding Company

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยการจัดตั้งบริษัทย่อยข้างต้นเป็นการดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัทในกลุ่มไม่เข้าข่ายเป็น (ก) รายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ (ข) รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยที่บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายสมคิด เวคินวัฒน์เศรษฐ์)

กรรมการผู้จัดการ